

ไมซ์ม่วนใจ๋ สไตล์เหนือสรวงสรรค์

สัมผัสเมืองมรดกโลก ตื่นใจกับงานสร้างสรรค์หัตถกรรม
ล้านนา พร้อมเปิดโลกทัศน์สมุนไพร ศาสตร์การแพทย์
แผนเก่าและใหม่แบบครบวงจร



จัดงาน **ไมซ์** ทั่ว **ไทย**
ภูมิใจช่วยชาติ


TCEB
THAILAND CONVENTION
& EXHIBITION BUREAU

จุดเด่นไม่ซ้ำภาคเหนือ

ภาคเหนือตอนบน มีเชียงใหม่เป็นเมืองหลักที่ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญระดับภูมิภาค มีสถาบันการศึกษาเป็นฐานองค์ความรู้และงานวิจัยระดับสากล เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้านภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ส่งผลให้ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวจัด เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ โดยเฉพาะชาและกาแฟขึ้นเลิศ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของดอกไม้บานาพารม เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนาที่ยังคงสืบสานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาที่มีให้เห็นได้ในวัดเก่าและโบราณสถานต่างๆ งานประเพณีดั้งเดิมทั้งตงามหรือแม่แตร์ชาติอาหารที่จัดจ้าน ประูรสตามแบบฉบับของครัวล้านนาก็ไม่เป็นรองใคร

ส่วนภาคเหนือตอนล่างนั้น นับเป็นฐานการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของระบบราชการและการศึกษา ภาคเหนือตอนล่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ไทยในการตั้งราชธานี จึงทำให้มีการโยกย้ายและปักหลักถิ่นฐานจากกลุ่มชนหลายวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดเสน่ห์ที่แตกต่างผสมผสานกันอย่างลงตัวในพื้นที่แห่งนี้ โดยภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

เมืองไม่ซ้ำ: จ. เชียงใหม่

เชียงใหม่คือนครหลวงของชาวล้านนามาก่อน โบราณสถานทั้งดงามสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในบริเวณเมือง ในส่วนขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านั้น ก็ได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนทำให้เชียงใหม่ได้รับรางวัลเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านงานฝีมือและหัตถกรรม นักเดินทางไม่ซ้ำเมื่อมาเยือนเชียงใหม่แล้วจะประทับใจกับวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้ง สถานที่จัดงานทั้งด้านการจัดประชุมสัมมนา จัดงานนิทรรศการหรือจัดงานเทศกาล เชียงใหม่พร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ตอบโจทย์การจัดงานไม่ซ้ำได้อย่างดีงาม **โรงแรมที่พักสามารถรองรับนักเดินทางไม่ซ้ำได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานระดับเล็ก ระดับใหญ่ หรือระดับหรูหรานานาชาติ** ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการจัดงานมาแล้วจำนวนมากและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน

เมืองไม่ซ้ำ: จ. พิษณุโลก

พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง การเดินทางสู่จังหวัดมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟและรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งทำให้นักเดินทางไม่ซ้ำสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่จังหวัดโดยรอบได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งโรงแรมที่พักและสถานที่จัดงานก็มีหลากหลายรูปแบบ การจัดการประชุม (Convention) สามารถรองรับได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มากกว่า 3,000 คน การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) มีพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 1,500 ตร.ม. จนถึงมากกว่า 5,000 ตร.ม. **รวมทั้งยังมีสถานที่จัดงานพิเศษ (Special Event Venue) ที่อิงกับประวัติศาสตร์เมืองเก่าสมัยพระนเรศวร ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย** นอกจากนี้พิษณุโลกยังเป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตรและสมุนไพรที่สำคัญแบบทันสมัยและครบวงจร

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

Tel : 02 694 6000

Email : NRGO@tceb.or.th

